

# อาเซียนไม่สะท้อนคึกการการค้าโลก

- จีดีพีโต5.3%คาดอีก5ปีศก.ขึ้นอันดับ4
- ดิจิทัลคือปัจจัยหลักหนุนขับเคลื่อน

**‘ชาติศิริ’ชี้อาเซียนแกร่งฝ่าสมรภูมิการค้าโลกได้ จีดีพียังโตดี เลขาฯ อาเซียนเผยอีก 5 ปีผงาดขึ้นเศรษฐกิจใหญ่อันดับ 4 ของโลก ผลพวงมุงดิจิทัลช่วยขับเคลื่อน เตรียมแผนพัฒนาทุนมนุษย์ ตั้งมหาวิทยาลัยไซเบอร์ข้ามพรมแดน ย้ำ ‘อีอีซี’ของไทยสร้างอุตสาหกรรมอนาคตต้นมูลค่าเพิ่ม**

นายตะไต้ ปาดุกา ลิม จ็อก ฮอย เลขาธิการอาเซียน เปิดเผยในงานสัมมนาประจำปี AEC Business Forum 2018 หัวข้อ “Rising City, Rising Business” ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ จัดโดยธนาคารกรุงเทพ ว่า อัตราการขยายตัวเศรษฐกิจ (จีดีพี) อาเซียนในปี 2560 อยู่ที่ประมาณ 2.77 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เติบโตประมาณ 5.3% หากในอีก 5 ปีอาเซียนยังขยายตัวในระดับนี้ อาเซียนจะมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของโลกภายในกลางศตวรรษนี้ ปัจจัยสำคัญหนึ่งคือเศรษฐกิจดิจิทัลช่วยขับเคลื่อนการเติบโต โดยขณะนี้ข้อตกลงอาเซียนเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซอยู่ระหว่างการเจรจา ถ้าแล้วเสร็จจะอำนวยความสะดวกให้ธุรกิจและการค้าของอาเซียนได้ดี “ทรัพย์สินทางปัญญามีส่วนสำคัญใน

การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยอาเซียนมีการปรับปรุงเรื่องการยื่นขอสิทธิบัตร รวมทั้งจะมีการพัฒนาทุนมนุษย์ มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยไซเบอร์เพื่อสร้างการศึกษาข้ามพรมแดน และที่ขาดไม่ได้คือ การป้องกันภัยและความมั่นคงทางไซเบอร์ซึ่งอาเซียนอยู่ระหว่างการพัฒนาอาเซียนไซเบอร์เซ็นเตอร์ด้วย” นายตะไต้ ปาดุกากกล่าว

นายตะไต้ ปาดุกากกล่าวว่า เศรษฐกิจดิจิทัลต้องได้รับการสนับสนุนจากนโยบายระดับประเทศซึ่งประเทศต่างๆ มีการปรับตัวและเดินหน้านำมากขึ้น เช่น อินโดนีเซียมีการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 มาเลเซียมีการพัฒนาเขตการค้าดิจิทัล ขณะที่ไทยพัฒนาโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอนาคตที่สร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น นอกจากนี้อาเซียน

กำลังพัฒนาแนวทางการให้บริการการเงินดิจิทัลและระบบการชำระเงินร่วมกัน โดยมี 4 ประเทศที่มีศูนย์ทดสอบนวัตกรรมทางการเงิน (เรกูราทอรีแซนด์บ็อกซ์) แล้ว

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ กล่าวว่า แม้ปัจจุบันจะมีความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวของประเทศเศรษฐกิจหลัก รวมทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นในตลาดเกิดใหม่อื่นๆ แต่อาเซียนยังคงเป็นหนึ่งในตลาดที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว คาดว่าภายใน 10 ปี จีดีพีของอาเซียนจะขยายตัวถึง 4.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ อีกทั้งยังเชื่อมต่อกับจีนและอินเดียซึ่งเป็นตลาดใหญ่อันดับ 1 ของโลกและเป็นอันดับสองของโลก จึงมีความสนใจเข้ามาลงทุนในอาเซียนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีอาเซียนมีเขตเศรษฐกิจพิเศษกว่า 1,600 เขต หนึ่งในนั้นคือ อีอีซี ซึ่งจะเป็ประตูสู่ภูมิภาคและดึงดูดการลงทุนมูลค่าสูงเข้ามาในภูมิภาค ซึ่งจะส่งผลดีต่อซัพพลายเชนต่างๆ แต่สิ่งสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจคืออาเซียนกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ